



หลักการและเหตุผล

เนื่องในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนพรรษา ๘๘ พรรษา และในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ จะเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ ๗๐ พรรษา และปีและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๕ พรรษา และปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ ๙๐ พรรษา อันเป็นปีมหามงคลที่ต่อเนื่องกันถึง ๓ ปี ซึ่งนับเป็นปีมหามงคลอันพิเศษยิ่ง ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวตำบลนาयाงหลัก ได้แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทิตะและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยกันร่วมถวาย “ของขวัญ” แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาด้วยการตั้งปณิธานความดี และทำตามปณิธานนั้น ซึ่งในห้วงเวลานี้จะสามารถจัดกิจกรรมพิเศษได้อย่างต่อเนื่องอันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง

“ปณิธานความดี” ก็คือความตั้งใจอันแน่วแน่ที่พสกนิกรชาวไทยทุกคน และทุกหมู่เหล่าสมัครใจกระทำด้วยมุ่งมั่นในเรื่องดี ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สิ่งดี ๆ ที่มีผลโดยตรงต่อบุคคล ย่อมจะมีผลในทางอ้อมต่อการ

สร้างสรรค์สังคมด้วย หากคิดทำดีอย่างต่อเนื่อง ย่อมเป็นพลังแห่งความดีที่
เกื้อกูลต่อสังคมและประเทศชาติ

ดังนั้น เพื่อการตอบสนองเจตนารมณ์ตาม โครงการปณิธานความดี ปี
มหามงคล ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำขึ้น องค์การ
บริหารส่วนตำบลนาयाงหลักจะให้บริการผู้มาติดต่อราชการด้วยไมตรีจิตที่
ดี โปร่งใส และเป็นธรรม การให้คำปรึกษา แนะนำผู้มาติดต่อราชการเกี่ยว
กับงาน ด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส และเป็นกันเอง ทำให้ผู้มาติดต่อมีความ
พึงพอใจ

การตั้งปณิธานที่จะทำความดีและพฤติกรรมทำความดีในปีมหา มงคล ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐

ขอลพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.นาयाงหลัก

๑. การตั้งปณิธานที่จะทำความดี ต่อตนเอง	ตัวอย่างความดีที่ท่านได้ ปฏิบัติ
๑.๑ การมาทำงานตรงตามเวลา และ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น	๑.๑ มาทำงานตามเวลาราชการ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ด้วยความเอาใจ ใส่และตั้งใจที่จะปฏิบัติงานใน หน้าที่และที่ได้รับมอบหมายให้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และเกิด ประโยชน์สูงสุด
๑.๒ การใช้ทรัพยากรสำนักงานให้ ประหยัด และมีความคุ้มค่าที่สุด	๑.๒ การตรวจสอบความถูกต้อง ข้อความที่พิมพ์เพื่อให้มีความ ผิด พลาดน้อยที่สุดหรือไม่ผิดเลย และ ใช้กระดาษเสียหน้าเดียวพิมพ์
๑.๓ การให้บริการผู้มาติดต่องาน ราชการด้วยไมตรีจิตที่ดี โปร่งใส และ เป็นธรรม	เอกสารฉบับสำเนา
๑.๔ มีความกตัญญูและอุปการะต่อ	๑.๓ การให้คำปรึกษา แนะนำผู้มา

<p>บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง</p> <p>๑.๕ การอบรม เลี้ยงดูบุตรธิดาให้เป็นคนดี มีศีลธรรม</p> <p>๑.๖ ไม่สูบบุหรี่ทุกวันพระ ไม่สูบบุหรี่ในบ้านและในสถานที่ทำงาน</p>	<p>ติดต่อบุคลากรเกี่ยวกับงานสหกรณ์ด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้ม แจ่มใสและเป็นกันเอง ทำให้ผู้มาติดต่อมีความพึงพอใจ</p> <p>๑.๔ การอบรมสั่งสอนลูกให้เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดา มารดา และผู้ปกครอง ให้มีสัมมนาการวะ การใช้วาจา ใจและกาย ต่อบุคคลอื่นอย่างสุภาพและอ่อนน้อม ตั้งใจศึกษาหาความรู้ไม่เกเร</p>
<p>๒. การตั้งปณิธานที่จะทำความดีต่อสังคม</p>	<p>ตัวอย่างความดีที่ท่านได้ปฏิบัติ</p>
<p>๒.๑ การขับรถและปฏิบัติตามกฎจราจรทุกครั้ง</p> <p>๒.๒ การบริจาคโลหิต</p> <p>๒.๓ การทำบุญบริจาคเงินและสิ่งของให้แก่ผู้ด้อยโอกาส</p> <p>๒.๔ การช่วยลดภาระโลกร้อน</p>	<p>๒.๑ การหยุดรถตรงทางม้าลาย เพื่อให้คนข้ามถนนก่อนไม่ขับรถปาดหน้าคนอื่น ไม่จอดรถในที่ห้ามจอด</p> <p>๒.๒ บริจาคโลหิตเป็นประจำทุก ๓ เดือน หรือจนอายุครบ ๖๐ ปี หรือปีละครั้ง</p> <p>๒.๓ จัดทำโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กพิการ หรือร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันปีใหม่ บริจาคเงินและอุปกรณ์เครื่องเขียนของเล่นในวันเด็ก บริจาคเครื่องนุ่งห่มแก่ผู้ประสบภัยหนาว บริจาคเครื่องอุปโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัย</p> <p>๒.๔ แยกประเภทขยะก่อนนำไปทิ้ง</p>

	หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่กำจัดยาก เช่น กล่องโฟม ยาฆ่าแมลง หรือ เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้
--	---